

Số: /STP-TTr
V/v triển khai thực hiện việc
định hướng và cung cấp
thông tin, tuyên truyền phòng,
chống tham nhũng, tiêu cực

Sóc Trăng, ngày tháng 11 năm 2023

Kính gửi: Thủ trưởng các Phòng, Thanh tra và Trung tâm
thuộc Sở Tư pháp

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu triển khai thực hiện Quy định số 116-QĐ/TW ngày 28/7/2023 về việc định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị:

1. Các Phòng, Thanh tra và Trung tâm thuộc Sở Tư pháp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tích cực phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chủ động đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, đi ngược chủ trương, đường lối của Đảng. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, nhắc nhở các công chức, viên chức, người lao động và báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định.

2. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao thực hiện việc cung cấp những nội dung thông tin của cơ quan, đơn vị mình phải nghiêm túc thực hiện theo Quyết định số 115/QĐ-STP ngày 22/7/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng. Ngoài ra, những thông tin không được cung cấp bao gồm: thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật theo nguyên tắc của Đảng, bí mật cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật; ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại và trật tự, an toàn xã hội, gây hoang mang trong nhân dân; gây khó khăn, bất lợi cho hoạt động của cơ quan Đảng, Nhà nước hoặc người thi hành công vụ; phương hại đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân; thông tin đang là dự thảo kết luận, kết quả điều tra, xét xử vụ án, vụ việc; dự thảo kết quả kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.

Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các Phòng, Thanh tra, Trung tâm thuộc Sở nghiêm túc thực hiện, có trách nhiệm triển khai đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động tầm quan trọng của việc tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và chịu trách nhiệm cá nhân theo quy định pháp luật trong công tác quản lý các thông tin của đơn vị mình trong việc

cung cấp các thông tin cho công dân hoặc cơ quan, đơn vị khác khi chưa được Lãnh đạo cơ quan chấp thuận./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (báo cáo);
- Các Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, TTr.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Ngọc Thanh Phong